

Media: นสพ.บ้านเมือง

วันที่: เสาร์ 30 กรกฎาคม 2559

Section: First Section/เศรษฐกิจ

หน้า: 7(ปน)

Col.Inch: 42.18

Ad Value: 37,962

PRValue (x3): 113,886

หัวข้อข่าว: พณ.ลั่นราคาข้าวไทยขาขึ้น

พณ.ลั่นราคาข้าวไทยขาขึ้น

● มั่นใจสินค้าเกษตรอินทรีย์ตลาดโลกยังโตต่อเนื่อง

พาณิชย์ระบุกระแสความใส่ใจสุขภาพของผู้บริโภคที่ต้องการอาหารปลอดภัย ส่งผลให้ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ขยายตัวต่อเนื่อง ขณะเกษตรกรปรับตัวผลิตสินค้ารองรับความต้องการผู้บริโภค และแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ

น.ส.ชุติมา บุญยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ราคาข้าวขณะนี้ถือเป็นช่วงขาขึ้น ปัจจุบันราคาข้าวขาว 5% อยู่ที่ประมาณ 8,500-9,000 บาทต่อตัน แม้ว่าจะมีกระแสน้ำขาขึ้นในสต็อกรัฐบาลออกมาอย่างต่อเนื่อง แต่รัฐก็ระมัดระวังในการระบายข้าวช่วงจังหวะที่เหมาะสม เพื่อไม่กดดันให้ราคาข้าวในตลาดตกต่ำ หากผู้ประมูลข้าวเสนอราคาต่ำก็จะมีมติขาย นอกจากนี้เดือนสิงหาคมคาดว่าจะสามารถระบายข้าวในสต็อกได้อีก 1-2 ล็อต เนื่องจากยังอยู่ในช่วงเวลาเหมาะสมสำหรับการระบายข้าว เพราะผลผลิตข้าวฤดูกาลใหม่จะออกสู่ตลาด ทำให้มีโอกาสรบาย แต่ปริมาณในการระบายจะต้องพิจารณาความเหมาะสม รวมถึงความต้องการของตลาดอีกครั้ง ส่วนปริมาณผลผลิตข้าวฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะออกนั้น เชื่อว่าจะได้ราคาดี เนื่องจากคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการข้าว (นบข.) มีมาตรการช่วยเหลือและสนับสนุนเพื่อให้เกษตรกรชะลอการขายข้าวออกสู่ตลาด ทางกรมเจ้าท่ายังงดรัฐชดเชยดอกเบี้ย 3% ให้กับโรงสีที่ซื้อข้าวเก็บไว้ 1-2 เดือน ซึ่งคาดว่าจะดูดซับผลผลิตได้ประมาณ 8 ล้านตัน

ส่วนกรณีที่สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอีไอ) ระบุว่า ให้เร่งระบายข้าวเกรดซี เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐบาล กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการรับฝากข้าว แต่การระบายแต่ละครั้งจะต้องไม่ทำให้ราคาข้าวในตลาดตกต่ำ ประกอบกับการ

ระบายต้องคำนึงถึงความปลอดภัยไม่ให้ความเสียหายแก่ข้าว และหากเร่งระบายเกินไปอาจส่งผลกระทบต่อตลาดข้าวฟ่างได้

สำหรับการทำหนังสือสงฟ้อง 2 ข้าราชการ และ 4 นักการเมืองในกรณีทุจริตข้าวทุจริต ปริมาณ 6.2 ล้านบาท มูลค่าความเสียหาย 20,000 ล้านบาทนั้น กรมการค้าต่างประเทศอยู่ระหว่างร่างหนังสือเรียกร้องค่าเสียหายนำเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงนาม เพื่อส่งให้ผู้ที่ถูกฟ้องทั้ง 6 ราย ก่อนกำหนดเดือนกุมภาพันธ์ 2560 และผู้ที่ถูกฟ้องสามารถยื่นอุทธรณ์กับศาลได้หลังได้รับหนังสือ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์รวบรวมคำอุทธรณ์เพื่อเสนอให้กับรัฐบาลพิจารณาขั้นตอนการดำเนินต่อไป

น.ส.ชุติมา กล่าวในงานสัมมนา "Organic & Natural Expo 2016" จัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ว่า ปัจจุบันความต้องการสินค้าเกษตรอินทรีย์มีแนวโน้มสูงขึ้นทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ เนื่องจากผู้บริโภคหันมาใส่ใจเรื่องของสุขภาพมากขึ้น ทำให้ตัวเลขผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ ฟาร์มเกษตรอินทรีย์ ผลิตผลจากเกษตรอินทรีย์ และมูลค่าการซื้อขายสินค้าเกษตรอินทรีย์มีการเติบโตเพิ่มขึ้นทุกปี

สำหรับปี 2558 ไทยส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ประมาณ 4,000 ล้านบาท จากมูลค่าตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์โลกที่ 8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และรัฐบาลตั้งเป้าส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ให้ขยายตัวไม่น้อยกว่า

Mode Image Co., Ltd.

1111/38 Habitat Srivara, Soi Ladprao 94 (Panjamirt), Srivara Rd., Plubpla, Wangthonglang, Bangkok THAILAND 10310 Tel (66) 2 530 9427 ext.11

Fax (66) 2 530 9429 ext.15

MODE IMAGE

ร้อยละ 10 ต่อปี เพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออกและแก้ปัญหา
ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ขณะนี้มีพื้นที่เป้าหมายในการผลิต
20,000ไร่ และเกษตรกรปลูกแล้วกว่า 5,000 ไร่ ส่วนใหญ่จะ
เป็นการปลูกข้าวซึ่งขายได้ราคาสูงกว่าปกติ จะทำให้เกษตรกร
สนใจหันมาปลูกพืชเกษตรอินทรีย์มากขึ้น

ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์กำหนดแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการ
ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ระหว่างปี 2560-2564 เพื่อสนับสนุน
ผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ไทยในการสร้างเครือข่ายการค้า
การขยายตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ ทั้งการทำตลาดเชิงกล
ยุทธ์ ช่วยหาช่องทางตลาดใหม่ๆ ทั้งในและต่างประเทศ โดย
อุตสาหกรรมอินทรีย์ของไทยจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพด้าน
ความหลากหลายและพัฒนามาตรฐานให้ได้รับการยอมรับจาก
ทั่วโลก ทำให้อุตสาหกรรมเกษตรอินทรีย์ไทยมีโอกาสเติบโตใน
ภูมิภาคเอเชียและในตลาดโลกได้อย่างมีศักยภาพ ล่าสุดกระทรวง
พาณิชย์ได้คัดเลือกสินค้าเกษตรอินทรีย์ต้นแบบเพื่อเตรียมส่ง
เสริมให้เป็นสินค้าที่ได้มาตรฐานก่อนให้การสนับสนุนเข้าสู่ตลาด
โลก อาทิ ข้าวหอมชลสิทธิ์อินทรีย์ เบียร์ชิงออร์แกนิก ชาส้ม
แขกสำเร็จรูป น้ำมันหอยผสมน้ำผึ้ง เครื่องสำอางข้าวหอมกระดังงา

สำหรับงาน Organic & Natural Expo 2016
เป็นงานแสดงสินค้าอินทรีย์และธรรมชาติ รวมถึงบริการ
อินทรีย์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป็นการรวบรวมผู้ผลิต
ผู้ประกอบการธุรกิจทั้งในและต่างประเทศเกี่ยวกับสินค้าและบริการ
อินทรีย์และธรรมชาติครบวงจรมากกว่า 300 บูธมาแสดง โดยงาน
จะมีไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559

Mode Image Co., Ltd.

1111/38 Habitat Srivara, Soi Ladprao 94 (Panjamirt), Srivara Rd., Plubpla, Wangthonglang, Bangkok
THAILAND 10310 Tel (66) 2 530 9427 ext.11
Fax (66) 2 530 9429 ext.15